



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๔

ที่ ๐๐๑๐.๓๒/ว๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผบก.ตร.รพ.ตร.


รอง ผบก. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๖๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชี จำนวน ๑ คน และผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน ๑ คน และ ตร. ได้อนุมัติ ลง ๒๔ พ.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ สงป.ที่ ๐๐๑๐.๓๒/๒๓๓๓ ลง ๒๓ พ.ค.๖๒ ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตร. จำนวน ๒๑๔ หน่วย จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก และผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติด้านบัญชีหรือเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ สงป.(กข.) จัดทำทะเบียนคุมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก จำนวน ๒๑๔ หน่วย นั้น

สงป. ได้จัดทำทะเบียนคุมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก จำนวน ๒๑๔ หน่วย รายงานว่าหน่วยงานผู้เบิกยังขาดผู้ทำบัญชีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและปฏิบัติงานด้านบัญชีจำนวนมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีข้อผิดพลาด ข้อคลาดเคลื่อน อันเป็นสาเหตุให้ สตง. ไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของ ตร. พร้อมทั้งมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานผู้เบิกของ ตร. ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานการเงินของ ตร. มีความถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบกับ ตร. ได้มีหนังสือที่ ๐๐๐๙.๒๓๒/ว ๗๖ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒ แจ้งแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี ๒๕๖๒ จึงให้ บช. และหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

๑. ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติด้านบัญชี และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ด้านบัญชีกรณีขอรับการแต่งตั้งไปรับตำแหน่งอื่น ต้องมีข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติด้านบัญชีมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนในคราวเดียวกัน
๒. กรณีหน่วยงานผู้เบิกไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีที่มีคุณสมบัติด้านบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานระดับ บช. และหน่วยงานผู้เบิกพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติทางการบัญชีมาปฏิบัติงานด้านบัญชีจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งข้าราชการที่มีคุณสมบัติด้านบัญชีมาดำรงตำแหน่ง
๓. หากยังพบข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบในความบกพร่อง

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ. 

(วิระชัย ทรงเมตตา)

รอง ผบ.ตร.รรพ.ผบ.ตร.